

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา SME เป็น SME 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนา Traditional SMEs ให้เป็น Smart SMEs ที่มีศักยภาพสูง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ ทักษะ และแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึง เข้าใจ และมีจิตวิญญาณในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Global SMEs ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพและทักษะในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก และยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่สากล ตามแนวทาง SME 4.0 ให้เติบโต (Growth) เข้มแข็ง (Strong) ยั่งยืน (Sustains) แบบก้าวกระโดด (Spring up) เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา SME 4.0 ของรัฐบาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาวिकासกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น SMEs ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ให้สามารถยกระดับการพัฒนางานองค์กรให้มีขีดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีองค์ความรู้และทักษะในการวางแผนธุรกิจ และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ทั้งการผลิต บัญชีการเงิน การตลาด การสร้างแบรนด์สินค้า การจัดการทรัพยากรบุคคลมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีแนวคิดการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดสากล และการขยายตลาดการค้าหรือการลงทุนในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ :

- เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- เป็นเจ้าของธุรกิจ หุ่นส่วนหรือทายาทธุรกิจ
- เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการ กอพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4526

โทรสาร : 0 2354 3426

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม